

## Khai giảng lớp “Kỹ năng thực hiện phóng sự ảnh” cho hơn 30 phóng viên, biên tập viên

19:35 14/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 14/12, tại TP. Đà Lạt, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng khóa đào tạo kỹ năng thực hiện phóng sự ảnh. Lớp học diễn ra trong 02 ngày từ 14 đến 15/12/2024.**



*Quang cảnh lớp học*

Tham gia khóa đào tạo có hơn 30 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Định. Giảng viên là nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Trưởng Khối nội dung Media, Báo điện tử Dân Trí. Tại khóa đào tạo các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết cơ bản về phóng sự ảnh, bao gồm khái quát, định nghĩa lại về phóng sự ảnh và sự khác biệt so với ảnh bộ thông thường.

Khóa đào tạo giúp các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí địa phương có cơ hội học

hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong tác nghiệp, qua đó nâng cao năng lực thực hiện và nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, nhất là ở thể loại ảnh. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được hướng dẫn các kỹ năng thực hiện phóng sự ảnh, bao gồm quy trình cơ bản để thực hiện một phóng sự ảnh, cách khai thác thông tin, sáng tác ảnh “đỉnh” và tạo sự khác biệt cho tác phẩm.



*Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn chia sẻ kiến thức, kỹ năng thực hiện phóng sự ảnh*

Khóa đào tạo cũng sẽ có các buổi thực hành để giúp các phóng viên, biên tập viên rèn luyện kỹ năng chụp, xử lý và biên tập ảnh báo chí, từ đó nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Đồng thời góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp, hướng tới sản xuất các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, tạo cơ hội để các nhà báo tham dự và đoạt giải tại các giải báo chí lớn như Giải Báo chí Quốc gia.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/khai-giang-lop-%E2%80%9Cky-nang-thuc-hien-phong-su-anh%E2%80%9D-cho-hon-30-phong-vien-bien-tap-vien>